

ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN  
HUYỆN ỦY SÔNG HINH

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM  
Sông Hinh, ngày 08 tháng 5 năm 2021

\*  
Số 192-CV/HU

V/v tăng cường, chủ động trong  
công tác phòng, chống dịch covid-19

- Kính gửi:
- UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,
  - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
  - Các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy,
  - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,

**HỎA TỐC**

Thực hiện Công văn số 91-CV/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian gần đây, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên của nước, diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; đòi hỏi phải có các giải pháp kịp thời, phù hợp ở mức độ cao hơn, chủ động hơn, toàn diện hơn, quyết liệt hơn. Để tiếp tục khống chế và kiểm soát tốt dịch Covid-19, tránh trường hợp dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong huyện, đồng thời thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các bộ, ngành chức năng, các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung khi có người cách ly, địa điểm công cộng tập trung đông người, phương tiện giao thông công cộng, công ty, nhà máy, điểm du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; quản lý các trường hợp sau cách ly tập trung...

Chủ động, chuẩn bị kỹ các phương án phòng, chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy định...

2- Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy Quân sự huyện, các cơ quan chức năng, cùng địa phương phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát những người nhập cảnh trái phép trên địa bàn; theo dõi nắm chắc tình hình nhân khẩu trên địa bàn huyện. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp nhận, cách ly tại khu cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác truy vết, theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc với trường hợp nhiễm bệnh (nếu có).



3- Người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ nếu có trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là việc tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

4- UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các bộ, ngành chức năng, các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai và tập luyện các phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra hệ thống, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và điều trị (*như: cơ sở thuốc, hoá chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, máy thở, khẩu trang...*), đảm bảo hệ thống y tế trên địa bàn chủ động, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ về các vấn đề liên quan.

5- Ban Dân vận Huyện uỷ, Mặt trận TQVN và các đoàn thể huyện tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, qua đó nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân để bảo vệ sức khoẻ của mình và cộng đồng. Phát huy hiệu quả vai trò của Tổ dân vận thôn, buôn, khu phố trong việc kịp thời thông báo cho chính quyền biết các trường hợp đi và về từ vùng có dịch.

6- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19 để kịp thời định hướng, chỉ đạo Trung Tâm VH-TT và TT-TH huyện thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để nhân dân biết, chủ động phòng tránh

7- Đảng uỷ các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các thôn, buôn, khu phố thường xuyên nắm chắc tình nhân khẩu, nhất là đối với những trường hợp đến và về từ vùng có dịch. Vận động nhân dân kịp thời khai báo y tế khi trở về từ vùng có dịch.

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Thường vụ HU,
- Lưu VPHU.

